



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๓๙๖)

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐ / ๕๕

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๖ (วาระคงค้าง) ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เรียน เลขานุการ กทค. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการและการขอยกเลิกการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ Non Facilities Based MVNO (ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖) ผมได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ผมจึงขอเปิดเผยความเห็น เพื่อบันทึกในส่วนหมายเหตุของวาระดังกล่าว ดังนี้

“การพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตบริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ Non Facilities Based MVNO ทั้ง ๘ รายนั้น จำเป็นต้องแยกระหว่างผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขอถูกต้องตามประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กับผู้ที่ยื่นคำขอพ้นกำหนดการเปิดให้บริการ อันเป็นการยื่นขอที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการพ้นกำหนดมิได้แจ้งหรือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นมาแต่อย่างใด ส่วนเหตุที่เปิดให้บริการ MVNO ไม่ได้นั้น แม้มิใช่ความผิดของผู้รับใบอนุญาต แต่ก็ไม่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอพ้นเวลาตามประกาศฯ แต่อย่างใด กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา ๖๖ แห่ง พ.ร.บ. วิทยุปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนด ดังนั้น กทค. จึงไม่อาจรับคำขอของผู้รับใบอนุญาตรายที่ยื่นคำขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการพ้นกำหนดตามกฎหมายไว้พิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการได้ แต่ข้อพิพาทนี้ก็มิได้ตัดสิทธิผู้รับใบอนุญาตที่จะมาขอรับใบอนุญาตให้บริการดังกล่าวใหม่ อีกทั้งบริการยังมีได้เริ่มขึ้น จึงไม่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและต่อผู้ใช้บริการ

จากปัญหาผู้รับใบอนุญาตบริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MVNO) ไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้ เนื่องจากการไม่อาจบรรลุข้อตกลงกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทำให้ต้องขอยกเลิกการให้บริการ สำนักงาน กสทช. ควรแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งที่ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามทุกราย ทราบถึงประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายย่อย และเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการมากขึ้น ตามเจตนารมณ์ของประกาศต่อไป”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมนบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๔.๖ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.